



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๐๒	นาง เจนจิรา เทริน
๒	๑๐๐๔	นางสาว ปัทมา จันทระประสิทธิ์
๓	๑๐๐๘	นาย วรพล ลากุล
๔	๑๐๑๔	นาย อธิพล อุดรภรณ์
๕	๑๐๑๗	นาย จิรภัทร สุคันธมาลา
๖	๑๐๒๐	นางสาว สударัตน์ บุชบงค์
๗	๑๐๓๔	นาย สิริภาพ เจริญวงษ์
๘	๑๐๓๗	นาย พร้อมพงษ์ พิงโพธิ์มิน
๙	๑๐๓๙	นาย นริสร ชนิษฐบุตร
๑๐	๑๐๔๐	นาย เอกพล เรียนเขมะนิยม
๑๑	๑๐๔๒	นางสาว รุ่งทิพย์ ว่องไวกลยุทธ
๑๒	๑๐๕๘	นางสาว เกวลิน ใจเย็น
๑๓	๑๐๕๙	นางสาว พรปวีณ์ รัสมิ
๑๔	๑๐๖๐	นาย วัชรจักร สุทธายน
๑๕	๑๐๖๑	นางสาว ปภาวรินทร์ จุลเจือ
๑๖	๑๐๖๙	นาย ไพโรจน์ พัฒนาคทา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการทดสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตรีรัตนพร ชั้น ๑๔ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (รายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑๓ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เวลา ๐๘.๓๐ น.)

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดติดน เป็นสุภาพชน และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ใส่มือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาแสดงตนในการเข้าสอบ ทั้งนี้ หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว แสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกล้าโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๒.๔ ควรไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ ได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๒.๕ เชื้อพึงและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด

๒.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

๓. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ที่ปิดประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ชั้น ๑๓ และทางเว็บไซต์ <https://tpso.thaijobjob.com> หรือ <http://www.tpso.moc.go.th> ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าฉบับนี้ ก็จะไม่มสิทธิได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า